

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน บางกอกโพสต์</p> <p>คมชัดลึก สยามรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p><b>ลดการตีตราผู้ป่วยเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พร้อม เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคอีสาน เดินทางเข้าร้องเรียน นพ.โสภณ เมฆธน สธ.กรณีเด็กหญิงวัย 4 ขวบถูกโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครพนม บังคับให้ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี เพราะพ่อแม่เป็นผู้ติดเชื้อ ทางโรงเรียนไม่ยินยอม บอกว่าเพื่อความสบายใจของครู และผู้ปกครองคนอื่น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเด็กมาก ๆ ส่วนทางนโยบายรัฐ เนื่องจากนโยบายสธ. ต้องการลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงอยากให้ผู้บริหาร สธ.ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อรับยาทานอย่างต่อเนื่องสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ และไม่ได้ติดต่อกันง่าย ๆ กรณีนี้เคยไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมใน จ.นครพนม ศูนย์ฯไม่รับเรื่อง หน้าที่ยังบอกว่า โรงเรียนทำถูก ซึ่งสะท้อนปัญหาสังคมไทยยังไม่เข้าใจโรคนี</p> <p>นพ.โสภณ กล่าวว่า หลังจากรับเรื่องได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับ นพ.กัจจกร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบว่าชาวบ้านในพื้นที่อยากให้ตรวจเพื่อความมั่นใจ แต่ก็ยืนยันทุกโรงเรียนในสังกัดจะต้องไม่มีการออกเกณฑ์อะไร เช่นนี้เด็ดขาด ขณะที่ สธ.เองก็ยังคงเดินทางในการสร้างความเข้าใจและลดการตีตราผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนทาง สธ.ได้ให้กรมควบคุมโรคเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.กัจจกร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวว่า แม่ของเด็กเป็นวิทยากรในเครือข่ายโรคเอดส์ ซึ่งเปิดเผยตัวว่า เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนหนึ่งด้วย อีกทั้งเป็นวิทยากรแกนนำในชุมชนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี พอมาถึงช่วงเวลาที่จะนำลูกเข้าเรียน ก็เกิดแรงกดดันจากในชุมชนไปยังแม้ว่า เด็กได้รับเชื้อด้วยหรือไม่ ดังนั้น แม่จึงประสานกับโรงเรียนขอให้ประสานไปยังโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจเลือด เพื่อให้คนในชุมชนมั่นใจว่า เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและไม่มีปัญหากับบุคคลอื่น</p> <p>เรื่องนี้คุณแม่ของเด็กเป็นผู้เขียนจดหมายเข้ามา เพื่อขอให้โรงเรียนดำเนินการประสานกับโรงพยาบาลให้และมีนางสาวเป็นพยานยืนยัน ซึ่งโรงเรียนไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรในจดหมายน่าสง จึงอ้างว่าใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อและจัดการเรียนการสอน แต่ไม่ได้มีการระบุว่าเอาผลตรวจหรืออะไรและในความจริงก็ไม่ได้ต้องการนำไปใช้ ทั้งนี้ โรงเรียนไม่ได้ห้ามหรือไม่รับเด็กเข้าเรียน แต่เป็นความต้องการของแม่เด็กที่ต้องการให้คนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันสบายใจซึ่งเวลานี้ทุกคนยอมรับว่าเด็กเรียนร่วมกับทุกคนได้</p> <p>สพฐ.จะทำหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง เน้นย้ำว่าการรับนักเรียนไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นสีผิว ชนชั้น ชนเผ่า หรือผู้พิการก็สามารถเข้าเรียนได้ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าโรงเรียนของสพฐ.ทุกแห่ง ไม่มีนโยบายกีดกันการรับนักเรียนไม่ว่าจะสาเหตุใด ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเป็นการสื่อสารผิดพลาด</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>บทนำ มติชน</p>	<p><b>เบียร์แห่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรณีผู้ประกอบการทำผิด มีการแปรรูปเบียร์ด้วยการทำเป็นแท่งคล้ายไอศกรีม ขณะนี้ติดกรกำลังรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหลักฐาน จะต้องส่งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายก่อนส่งฟ้องศาลต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน ในส่วนการดำเนินคดีกับเจ้าของพื้นที่นั้น ถือว่ามีส่วนในการสนับสนุน จึงต้องมีการดำเนินคดีด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเช่นกัน เบื้องต้นมีความผิดไม่ต่างจากผู้จำหน่าย</p> <p>เร็ว ๆ นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ในการที่จะร่วมกันหามาตรการสกัดไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขยายตัวออกไปในพื้นที่อื่น ๆ อีก</p> <p>-เสนอว่า การนำเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแปรรูปจูงใจให้เด็กและเยาวชนดื่ม เช่นไปทำเป็นไอติมมันไม่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่มีจิตสำนึกในการค้า ดังนั้น จึงไม่ควรขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่หากจิตสำนึกใช้ระงับการพฤติกรรมไม่ได้ ก็ต้องใช้กฎหมายดำเนินการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด มติชน พิมพ์ไทย สยามรัฐ บ้านเมือง</p>	<p><b>สถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้</b></p> <p>-จากกรณีผู้ก่อความไม่สงบก่อเหตุในพื้นที่หลายจุดของ จ.นราธิวาส และนำกำลังพร้อมอาวุธปืนครบมือยึดอาคารของรพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น</p> <p>-ล่าสุด พล.ท.วิวรรธร ปรุหมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางมายังโรงพยาบาลเจาะไอร้อง เพื่อดูสถานที่เกิดเหตุ ได้แยกย้ายกำลังออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ กระจายอยู่ตามตึกต่าง ๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์ภายในรพ. ซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสามารถรวบรวมปลอกกระสุนชนิดต่างๆ ได้มากกว่า 2,000 ปลอก</p> <p>แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้มอบเงินเยียวยาครอบครัวและสร้างกำลังใจ แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งทุกคนมีขวัญกำลังใจดี และยอมรับว่าช่วงเกิดเหตุต่างรู้สึกหวาดกลัว แต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วสามารถทำใจได้ และส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เป็น คนชาวนราธิวาส ที่จะไม่ยอมทิ้งแผ่นดินบ้านเกิด</p> <p>ด้าน นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นพ.สสจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า เราต่างพากัน ประเมินและลงความเห็นว่าจะไม่ปิดโรงพยาบาล เจาะไอร้อง ยิ่งเหตุการณ์รุนแรงเรานี้ในฐานะองค์กรกลาง ยิ่งต้องดูแลสุขภาพของประชาชน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก บ้านเมือง เดอะเนชั่น</p>	<p>-เสนอข่าว นางอรรรณ นามขัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ รพ.ไอร้อง ซึ่งตั้งครม 6 เดือน เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า คนร้ายจำนวนนับ 10 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ วิ่งกรูเข้าไปในอาคารที่ตนทำงานเพียงลำพัง ตรงเข้ามาจับมือมัดและใช้พานท้ายปืน ทบโทรศัพท์มือถือ พร้อมบอกให้หมอบลงกับพื้น ตอนนั้นรู้สึกตกใจและเกิดความกลัวสุดขีด นึกสิ่งเดียวในขณะนั้นคือ พ่อกับแม่ และเมื่อตั้งสติได้ จึงบอกกับคนร้ายไปว่า อย่าทำตนเลย เพราะตอนนี้ ท้อง 6 เดือนใกล้คลอด คนร้ายจึงได้ใช้เชือกไนลอนมัดมือ โดยที่ไม่ทำอะไรอีก จึงได้แต่หมอบลงกับพื้นฟังเสียงปืนที่ดังสนั่นเป็น ชุด ๆ ของคนร้าย ที่ยิงใส่ฐานแบบต่อเนื่อง จนเวลาผ่านไปล่วงเลยไปประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ กลุ่มคนร้ายได้พากันล่าถอยไป ตนเองจึง แกะเชือกที่คนร้ายมัดออก ก่อนที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าไปในอาคาร</p>
<p>มติชน สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ประณามการละเมิดหลักการมนุษยธรรม และเรียกร้องให้เคารพเครื่องหมายกาชาด สถานพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอประณามต่อพฤติกรรมดังกล่าวที่ถือเป็นการละเมิดหลักการมนุษยธรรม ซึ่งเป็นกติกาสากลที่สังคมอารยะพึงยึดถือ</p>
<p>พิมพ์ไทย กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้ประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดย นพ.สสจ. นราธิวาสได้รายงานว่ ขณะนี้ ผอ.รพ.และเจ้าหน้าที่ รพ.เจาะไอร้องมีขวัญกำลังใจที่ดีสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้ว รมว.สธ.กล่าวชื่นชมและว่า มีเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เผชิญหน้ากับคนร้าย ทำให้ค่อนข้างตกใจ จึงได้ให้หยุดปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่มาก มีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และกระจกที่ถูกทุบ ขณะนี้กำลังมีการหารือร่วมกันระหว่างแม่ทัพภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ สสจ.เพื่อวางระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลเบื้องต้นจะมีการปรับเพิ่มแสงสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ส่วนเรื่องงบประมาณการเยียวยาความเสียหายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่นั่นเต็มที่อยู่แล้ว ทั้งนี้ ขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย การกระทำความรุนแรงในโรงพยาบาลไม่เกิดประโยชน์</p>
<p>ข่าวสด พิมพ์ไทย</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายฯ กล่าวว่า นายฯ สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง เช่น จุดจอดรถ หรือบริเวณที่มีประชาชนจำนวนมาก และให้หน่วยรักษาพยาบาลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้บาดเจ็บอย่าง เต็มที่ รวมทั้งกำชับให้ติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดให้ได้โดยเร็ว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอบทความ จากพ.โคกโพธิ์ถึงรพ.เจาะไอร้อง ย้อนไฟใต้ในดวง สธ. ว่า เหตุคนร้ายบุกเข้ารพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ไม่ใช่เหตุรุนแรงครั้งแรกที่เกิดในพื้นที่สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะในยุค คสช. ก็เคยเกิดเหตุมอเตอร์ไซด์บอมบ์บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 28 พ.ค.2557</p> <p>สถิติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และสถานพยาบาลของสธ. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.47 ถึงวันที่ 19 ม.ค.53 พบว่า มีเหตุรุนแรงที่กระทำต่ออาคารสถานอนามัยทั้งหมด 24 แห่งแยกเป็น จ.ปัตตานี 12 แห่ง จ.ยะลา 7 แห่ง และ จ.นราธิวาส 5 แห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>ขณะที่สถิติการทำร้ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง ไม่นับรวม อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ทั้งหมด 46 ราย เสียชีวิต 22 ราย และบาดเจ็บ 24 ราย ส่วน อสม.เสียชีวิต 53 ราย บาดเจ็บ 26 ราย</p> <p>-เสนอบทความ ขอพื้นที่ปลอดภัยให้รพ.-จนท.ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน คำร้องขอจากหมอ รพ.เจาะไอร้อง</p>
ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์	<p><b>คัลยกรรมเฟซออฟ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า จากการตรวจสอบ รพ. คัลยกรรมตกแต่งกมล พบหลักฐานชัดเจนว่ามีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง กรณีทำคัลยกรรมใบหน้าให้นายสุรัชย์ สมบัติเจริญ แม่ทาง รพ.จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันเข้ามา แต่เพราะความผิดชัดเจน ดังนั้น วันที่ 15 มี.ค. คณะอนุกรรมการด้านโฆษณาจะเปรียบเทียบปรับ 2 หมื่นบาท และปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะเข้ามาพบเจ้าหน้าที่</p> <p>-ส่วนกรณี น.ส.เซปิง ไชยศาสน์ ร้องเรียนคลินิกอีรพการแพทย์ ของ นพ.ชลธิศ สินรัชานันท์ นายกสมาคม คัลยกรรมแทนนั้น จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและเชิญ นพ.ชลธิศเข้ามาให้ข้อมูล</p> <p>-ส่วนที่สคบ. น.ส.เซปิง และทนายความมารอให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา ที่ประชุมกรณี น.ส.เซปิงถูกร้องเรียนโฆษณาเกินจริงกรณีการทำเฟซออฟ แต่คณะอนุกรรมการฯไม่ได้เรียกชี้แจงใดๆ ทั้งนั้น</p> <p>น.ส.เซปิง กล่าวว่า ในวันที่ 17 มี.ค.จะนำคลิปการทำคัลยกรรมบุคคลต่างๆที่ไม่ใช่คุณหมอชลธิศเป็นคนทำไปร้องแพทย์สภา</p>
กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ข่าวสด พิมพ์ไทย ผู้จัดการ360 องศา	<p><b>ก๊วตบเพลิงรั่วในตึกเอสซีบี</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจเข้าตรวจสอบกรณีระบบป้องกันอัคคีภัย ในห้องมั่นคงนิติกรรมหลักประกัน และบริหารหลักประกัน บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน ปี 2 ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำนักงานใหญ่ เกิดทำงานอัตโนมัติปล่อยสารเคมี “ไฟโรเจน” มีคุณสมบัติสลายก๊าซออกซิเจน ออกมาในห้องดังกล่าว ส่งผลให้คนงานที่เข้า มาปรับปรุงระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร ขาดอากาศหายใจ ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย และเสียชีวิต 8 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันสาเหตุมาจากความประมาทของผู้รับเหมา หรือความผิดพลาดของระบบ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน คาดว่าใช้เวลา 1 สัปดาห์ จึงจะสรุปผลที่แน่ชัดได้ต่อไป</p> <p>ด้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ ระบุเป็นความประมาทของบริษัทผู้รับเหมา จนระบบป้องกันอัคคีภัยทำงานอัตโนมัติ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิต 8 รายรายละ 100,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บรายละ 30,000 บาท</p> <p>ขณะที่พล.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา เปิดเผยผลผ่าชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย ว่า เสียชีวิตในลักษณะเดียวกัน แพทย์ลงความเห็นสมองขาดอากาศหายใจ จากสภาพศพผู้ตายเหมือนคนนอนหลับ ไม่มีการชงท่อหรือเกร็งตัวและไม่มีบาดแผลใดๆ แต่พบว่า อวัยวะภายในมีสีเปลี่ยนไป ขณะนี้มีญาติผู้เสียชีวิตมารับศพแล้ว 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 7 รายต้องรอการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง</p> <p>นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำหรับตัวเลขของอาคารในกรุงเทพฯที่ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารไฟโรเจน ไม่ได้มีสำรวจไว้อย่างชัดเจน เพราะเจ้าของอาคารสามารถใช้ดุลพินิจในการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารไฟโรเจนได้ ซึ่งระบบนี้จะติดตั้งในห้องที่ไม่มีผู้อาศัย อย่างไรก็ตามเหตุที่เกิดขึ้น ตามหลักการแล้วการปรับปรุงระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร จะต้องมีการตัดการทำงานของดับเพลิงด้วยสารไฟโรเจน แต่เหตุที่เกิดขึ้นไม่มีการตัดระบบดังกล่าว ดังนั้นควรปรับปรุงให้มีการตัดระบบดับเพลิงตรงนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ</p>
ข่าวสด	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.สมุนไพรมหาชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กมธ.สธ. สนช. อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.สมุนไพรมหาชาติ ขณะนี้แล้วเสร็จ 90% คาดว่าภายในเดือนมี.ค.นี้ จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ เช่นเดียวกับที่กรมจะยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปประกบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกัน</p> <p>การยกร่าง พ.ร.บ.ใหม่ในระยะแรกจะยังไม่เขียนกำหนดถึงการตั้งสถาบันและกองทุน แต่จะเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การขึ้นทะเบียนยาแผนไทย ตำรับยาแผนไทย ยาสมุนไพรมหาชาติ ยาแผนโบราณ หรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมหาชาติให้มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กระบวนการขั้นตอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ แยกออกจาก พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 2.การกำกับดูแลมาตรฐาน วิธีการผลิตตามแบบยาแผนไทย 3.ควบคุมการโฆษณา เนื่องจากปัจจุบันมีการโฆษณาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรลักษณะเกินจริง โอ้อวด เป็นเท็จจำนวนมาก
มติชน	<p><b>แพทย์แผนไทยการรักษาที่เข้าถึงง่าย</b></p> <p>-เสนอบทความ รพ.สต. คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างทางเลือกในการรักษา โดยนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านปรุงเป็นยา นวด ประคบ อบสมุนไพร ให้กับผู้ป่วย รักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน และยังส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้ จัดอบรมการนวดแผนไทยให้ อสม. เพื่อนำความรู้ไปสอนชาวบ้าน เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ยังแปรรูปสมุนไพรในรพ.สต. และเปิดเป็นสปาให้กับนักท่องเที่ยวด้วย</p>
สยามรัฐ, บ้านเมือง	<p><b>โปรแกรมตรวจสุขภาพที่จำเป็น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ร่วมกับสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สถาบันวิชาการ และภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาแนวทางตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพและทำความเข้าใจประเด็นตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมใน 3 กลุ่มวัย คือ วัยเด็ก-วัยรุ่น (0-18 ปี) วัยทำงาน (18-64 ปี) วัยผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) โดยให้สถานบริการสุขภาพในสังกัดกรมฯ ทุกแห่งนำมาเป็นแนวทางตรวจสุขภาพ 3 กลุ่มวัย ก่อนขยายไปสู่เขตสุขภาพต่อไป โดยเริ่มให้บริการ 1 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป</p>
ข่าวสด	<p><b>สร้างอสม.ศาลยุติธรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ร่วมมือกับศาลยุติธรรม จัดอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 100 คน ให้เป็นอาสาสมัครบริการสุขภาพประจำศาลยุติธรรม หรือ อสม.ศาลยุติธรรม สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มบุคลากร ให้ความช่วยเหลือสุขภาพเบื้องต้นรวมทั้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินของบุคลากรได้ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรหน่วยราชการมีสุขภาพดีจนถึงอายุ 72 ปี และมีอายุยืนยาวเฉลี่ย 80 ปี เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข</p>
สยามรัฐ	<p><b>ลุ้นผ่าน PIC/S ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาคุณภาพ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนเข้าร่วมเป็นสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบตรวจและหน่วยตรวจประเมินGMPด้านยาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ออย.จึงได้เข้าร่วมประชุม PIC/S Committee เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก และได้ยื่นใบสมัครเป็นทางการเมื่อ 20 มี.ค.58 ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจเยี่ยม ตรวจสอบมาตรฐานของ ออย.ระหว่าง 14-18 มี.ค.นี้ ซึ่งเชื่อว่าไทยจะผ่านและได้รับการรับรองเป็นสมาชิก</p>
มติชน	<p><b>สปส.บูรณาการฉุกเฉิน 3 กองทุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สปส.ได้ร่วมกับสธ. สปสช. สพฉ. และ รพ.รัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของ 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนบัตรทอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาทันทีเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการจากรพ.รัฐและเอกชนโดยไม่ถูกทวงถามสิทธิ์ก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองค่ารักษายาบาล สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการจะเปลี่ยน รพ.ในระบบประกันสังคมสามารถเขียนคำร้องและยื่นร้องขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559</p>
โพสต์ทูเดย์  แนวหน้า	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล นพ.สสจ.กระบี่ เปิดเผยว่า ด.ญ.วัย 9 ขวบ ป่วยเป็นไขเลือดออกและได้เสียชีวิตขณะรักษาที่รพ. เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา ยืนยันว่าไม่เหมือนอาการของพระเอก “ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์” ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ แต่ ด.ญ.มีอาการช็อกขณะที่มีไข้สูง</p> <p>- เสนอข่าว นายทอง พันทอง รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สสจ.เชียงใหม่ จัดงานการรณรงค์ประกาศสงครามกับยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ไขปวดข้อยุงลาย และ ไข้ซิกา โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ อสม.นักเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัลระดับนักเรียนมัธยม อสม. การปล่อยขบวนรณรงค์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ทีมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออกเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติงานสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน สถานศึกษา และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ คอยประกาศวิธีป้องกันใช้เลือดออก ฯลฯ
โพสต์ทูเดย์	<p><b>อบจ.ขอนแก่นสั่งปิดสระว่ายน้ำชั่วคราว</b></p> <p>-เสนอข่าว นางพัฒนาดี จันทร์นวล ปลัดอบจ.ขอนแก่น เผยว่า ได้สั่งปิดสระน้ำภายใน อบจ.ขอนแก่นเป็นการชั่วคราว จน หลังเกิดสารเคมีรั่วไหลเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนซึ่งกำลังฝึกซ้อมว่ายน้ำ ล้าล็กกลิ่นสารเคมีที่ใช้ในการทำ ความสะอาดสระว่ายน้ำ มีอาการเวียนหัว อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกกว่า 40 คน รวมทั้งผู้ปกครอง และจนท.สระ ว่ายน้ำอีกประมาณ 10 คน จนท.เร่งนำตัวส่งรพ.ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น และรพ.ต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>หนอนไหม เพิ่มเช็ทซ์</b></p> <p>-เสนอข่าว ชายไทยกลุ่มนกเขาไม่ขันเตรียมเฮ กรมหม่อนไหมร่วมกับทีมนักวิจัย ม.เชียงใหม่ พบหนอนไหม 2 สายพันธุ์ไทย “น้อยศรีสะเกษ-1” และ “เหลืองสุรินทร์” มีสาร “ซิลเดนาฟิล” ที่ใช้ผลิตยาไวอากร้า โดยผลการศึกษาเบื้องต้น พบหนอนไหมพันธุ์ไทย 22 ตัว นำมาสกัดได้สารเทียบเท่าไวอากร้า 100 มิลลิกรัม เตรียมนำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ เพิ่มมูลค่าให้หนอนไหม แต่เตือนไม่แนะนำกินสด เสี่ยงติดเชื้อโรค ควรนำไปต้มก่อน</p>
โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p><b>เชสเตอร์ยันอาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว บริษัทเชสเตอร์ฟู้ด เผยว่า ตามที่เครือข่ายผู้บริโภคได้เรียกร้องให้ร้านฟาสต์ฟู้ดหยุดใช้เนื้อสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะนั้น ขอยืนยันว่า เชสเตอร์ที่มีอยู่ 200 สาขา ให้ความสำคัญกับกระบวนการปรุงอาหารด้วยความปลอดภัย เลือกใช้เนื้อไก่ เนื้อหมู จากฟาร์มและโรงงานแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานส่งออก ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมั่นใจว่าไม่มีสารตกค้าง</p>
คมชัดลึก	<p><b>ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์‘หมอลดญาติ’</b></p> <p>-เสนอข่าว ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์ของน.ส.ดลฤดี จำลองราษฎร์ เต็ดขาด และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยให้หักจากกองทรัพย์สินของจำเลย เฉพาะค่าทนายความให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดตามที่เห็นสมควร</p> <p>นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ต่อไปเจ้าของทรัพย์ก็ไม่อาจทำอะไรกับทรัพย์นั้นได้ หากจะดำเนินการใดจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมาย ขณะที่เวลานี้ยังไม่ถือว่าจำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 60, 61 เพราะยังต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายอีกที่ศาลจะให้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย</p>
เพจตราฆ่าแอดดิก	<p><b>ความเข้าใจผิด เรื่องเป็นหวัด</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าของเพจตราฆ่าแอดดิก โพสต์ ว่า จากกรณีคนไปหาหมอที่รพ.แห่งหนึ่งแล้วเขียนใบแสดงความเห็นว่า หมอห่วย คนเป็นหวัดจ่ายแต่พารา ไม่จ่ายอะม็อกซิหรือยาคลายกล้ามเนื้อเลย คงจะหายอยู่หรอก ว่า เป็นความเข้าใจผิดที่เป็นหวัดต้องกิน อะม็อกซิที่เป็นยาฆ่าเชื้อถึงจะหาย จริงๆแล้วหวัดเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งร่างกายกำจัดเองได้ ไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ แค้กินน้ำ กินอาหาร นอนพักผ่อน ก็หายเอง การกินยาฆ่าเชื้อพร่าเพรื่อจะส่งผลเสียต่อคนกินยาเอง อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมามากมาย เช่น ต้อตา ล้าไส้อักเสบเรื้อรัง หมอที่ดีไม่ใช้หมอที่หลับหูหลับตาจัดยาให้คนไข้เยอะๆ แต่เป็นหมอที่จ่ายยาให้คนไข้อย่างเหมาะสม และอธิบายวิธีดูแลตัวเองให้คนไข้เข้าใจ</p>
แนวหน้า	<p><b>หารือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านสาธารณสุข</b></p> <p>- เสนอข่าว สภากรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมหน่วยงานด้านสาธารณสุขพื้นที่กรุงเทพฯ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แทนที่จะต่างฝ่ายต่างทำงานก็ได้ประสานกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งนอกจากการทำงานด้านสาธารณสุขแล้ว ยังจะประสานการทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย โดยในสัปดาห์นี้จะเชิญประชุม ในส่วนของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข หารือร่วมแนวทางการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะถึงนี้</p>
มติชน	<p><b>ฝังยาคุมกำเนิดฟรี</b></p> <p>- เสนอข่าว กทม. ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพथูเฮลท์ เปิดตัวโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่ กทม.ณ โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการฝังยาคุมกำเนิดฟรีสำหรับวัยรุ่น เป็นลักษณะฝังยาคุมกำเนิดกึ่งถาวร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ด้วยการฝังหลอดบรรจุสารไอโอดีนเข้าไปใต้ผิวหนัง มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 3 ปี ไม่มีผลกระทบบ ไม่มีผลรบกวนต่อการมีเพศสัมพันธ์ สามารถใช้ในสตรีระยะให้นมบุตรได้โดยไม่มีผลรบกวนปริมาณและคุณภาพของน้ำนม อีกทั้งเมื่อหยุดให้นมแล้วจะสามารถมีบุตรได้ตามปกติ สามารถเข้ารับบริการได้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ กทม. และสำหรับโรงพยาบาลตากสิน ขอรับบริการได้ทุกวันพุธ ที่แผนกสูตินารีแพทย์ เวลา 12.30-14.30 น.
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<b>แจ้งคลินิกศัลยกรรมจัดกิจกรรมการตลาด</b> - ผู้ใช้นามว่า Utt thakul Kawita แจ้งให้ สธ ตรวจสอบ เฟซบุ๊ก ของ เจ้าหญิงศัลยกรรม Princess Clinic ซึ่งมีการจัดกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่อ เช่น ฉีดชาฟรี แจกยาขาว 5 รางวัล พร้อมมจกฟรี 1 รางวัล
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<b>ร้องเรียนพฤติกรรมคนขับรถ</b> - ผู้ใช้นามว่า Anong Bigpui โปสเตอร์เรียนคนขับรถทะเบียน เลขทะเบียน ชร 6501 หรือชร 6507 ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ว่า มีพฤติกรรมเป็นนักเลงบนท้องถนน มากกว่าเป็นพนักงานขับรถ

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

